

Số: 302/BC-CTHADS

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 3 năm 2023

SỞ NỘI VỤ TỈNH SÓC TRĂNG

ĐẾN Số: 3545
Ngày: 10/3/23
Chuyển:
Số và ký hiệu HS:

BÁO CÁO

Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 24/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 192/KH-UBND, ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính năm 2023; Quyết định số 186/QĐ-TCTHADS, ngày 09/3/2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2023; Công văn số 380/SNV-CCHC ngày 02/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng (THADS) báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

1. Những hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính:

Cục THADS đã ban hành Kế hoạch số 279/KH-CTHADS, ngày 10/3/2023 về cải cách hành chính năm 2023, trong đó tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vị và Chi cục THADS trong thời gian tới, trong đó có một số hoạt động nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính như:

Tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền CCHC trong Hệ thống THADS, trong đó chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng thông tin về CCHC. Tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; xử lý hoặc đề xuất xử lý triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp

Đẩy mạnh thực hiện thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực THADS tại cơ quan THADS hai cấp. Tiếp tục ban hành, thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Thường xuyên theo dõi, xử lý, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị và thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức liên quan đến các quy định hành chính và việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan thuộc Hệ thống THADS. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức trong Hệ thống THADS đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường

phổ biến cho người dân và doanh nghiệp những quy định TTHC mới, được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

2. Báo cáo sáng kiến cải cách hành chính:

Cục THADS là đơn vị trực thuộc Tổng cục THADS, thực hiện chức năng THADS, có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng Tổng cục THADS quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn chính là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nên các hoạt động đều theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục THADS, các nội dung mang tính chất đột phát để nghiên cứu xây dựng thành sáng kiến cải cách hành chính là chưa có tổ chức, cá nhân nào thuộc cơ quan THADS hai cấp báo cáo, xây dựng và được công nhận.

3. Kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện 7 nội dung cải cách hành chính: không phát sinh.

4. Danh sách lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính

TT	Họ tên		Chức vụ	Số điện thoại	email
01	Lãnh đạo phụ trách	Hồ Hùng Anh	Phó cục trưởng	0918.037.205	anhhh.stg@moj.gov.vn
02	Công chức phụ trách	Lư Minh Ếnh	Chánh Văn phòng	0916.742.563	enhlm.stg@moj.gov.vn

II. Khó khăn, vướng mắc

Việc tổ chức thi hành các chức năng, nhiệm vụ, gắn với chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan THADS hai cấp trong thời gian qua luôn tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, nên trong quá trình tổ chức thực hiện chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc.

III. Đề xuất, kiến nghị: không phát sinh

Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT-VP



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Uốt